



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'ในหลวงในดวงใจ' ชุดกีฬาในจินตนาการคนรุ่นใหม่

9 พฤษภาคม 2551 [กองบรรณาธิการ](#)

พิธีตัดสินการประกวดแข่งขัน แกรนด์สปอร์ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 4

ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ "ในหลวงในดวงใจ" (The King in my mind) ถือเป็นการสานต่อแนวความคิดที่จะผลิตนักร้องแบบรุ่นเยาว์ให้ก้าวหน้าและพัฒนามากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในการตัดสิน ซึ่งนายธิดิ พฤษชัยภูมิ ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า "โครงการนี้ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับปีนี้มีผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดมากกว่า 300 ผลงาน และได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ จนเหลือชุดที่เข้ารอบสุดท้าย ที่แบ่ง 2 ประเภทด้วยกัน คือ ชุดกีฬาชาย 6 ชุด และชุดกีฬาหญิง 6 ชุด" ในปีนี้ **ต้องยกเครดิตให้กับนิสิตจากวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ที่สามารถคว้ารางวัลไปมากที่สุดถึง 7 รางวัลด้วยกัน** สำหรับนักร้องแบบรุ่นเยาว์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย ได้แก่ นายจตุรภัทร ประสานศรี นิสิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ส่งผลงานชุดกีฬาเรือใบ Spirit the King มาเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งก็ได้รับรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

เช่นเดียวกับ นายพรพจน์ นวลเขียว นิสิตจากวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งผลงานชุดกีฬาแอโรบิก ในชื่อชุดว่า The Fater's sail ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาหญิง ไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

นายจตุรภัทร ประสานศรี กล่าวถึงแรงบันดาลใจของตัวเองว่า ได้รับจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านโปรดกีฬาหลายชนิด แต่ถ้านึกถึงพระองค์ท่านในทางด้านกีฬา จะนึกถึงเรือใบ ที่พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ผมนึกกับการที่พระองค์ท่านทรงเคยตรัสไว้ว่า "การเล่นกีฬานั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่พลังกำลังเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความรู้ ไหวพริบ และความรู้ความเข้าใจในกีฬานั้นๆ อย่างถ่องแท้" พระองค์ท่านทรงเสด็จนำพระราชหฤทัยนักกีฬาให้ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนั้น ทำให้ผมประทับใจ อยากจะนำเสนอและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นชุดกีฬาเรือใบภายใต้ Concept Spirit the King โดยแสดงถึงความมีน้ำพระราชหฤทัยนักกีฬาของพระองค์ท่าน และความปลื้มปิติที่พระองค์ท่านทรงเคยเป็นนักกีฬาที่ปรารถนาแข่งและดีเยี่ยมแก่สายตาปวงชนชาวไทยและประจักษ์ไปทั่วโลก ยิ่งนับเป็นตัวอย่างให้แก่พสกนิกรชาวไทยในด้านความวิริยะพยายามในอันที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย"

ส่วนนายพรพจน์ นวลเขียว กล่าวว่า "The Father' Sail จะนำโครงสร้างของเรือมาเสนอเข้ากับตัวผลงาน โดยเลือกเอา "กง" ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือ โดยจะมีลักษณะเป็นซี่ เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ใช้บอกความกว้างและความยาวของเรือ โดยสาเหตุที่เลือกเรือใบมาเป็นแรงบันดาลใจ เพราะคิดว่าแกรนด์สปอร์ตเป็นเสื้อผ้ากีฬา เราก็น่าจะเอาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬา มา เพื่อที่จะให้ไปสอดคล้องกับ concept ในการประกวดครั้งนี้ว่า "The King in my mind" ในหลวงในดวงใจ ก็เลยมาคิดว่าในหลวงทรงกีฬาอะไรบ้าง จึงคิดว่าเรือใบนี้แหละเป็นกีฬาที่พระองค์โปรด เพราะพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซึ่งพระองค์ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวพระองค์เองหลายอย่าง โดยงานหัตถกรรมฝีพระหัตถ์ที่สำคัญคือ การต่อเรือใบ นอกจากนี้พระองค์ก็ยังโปรดในกีฬาเรือใบ ซึ่งพระองค์ทรงเคยลงแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองอีกด้วย"

สำหรับรางวัลดีเด่นอีก 10 รางวัลที่เหลือ ประเภทชุดกีฬาหญิง มีผู้ที่เข้ารับรางวัล 5 คน ดังนี้ นางสาววิฐุ แจ่มสว ไฉ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่อผลงาน ได้รับพระบรมโพธิสมภาร, นายธนณัฐ มณีกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลงานที่มีชื่อว่า The Glamour Moth Class, นายรัฐศาสตร์ เกื้อหนู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ก็ส่งผลงาน Follow Father มาร่วมด้วย, นางสาวอาทิตยา เกตุทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลงาน ปลา NIL ของในหลวง มาเข้าชิงรางวัล และสุดท้าย นายรัฐนันท์ อัครเชียรสิน จาก ร้ว มศว ประสานมิตร กับผลงานที่มีชื่อว่า We're together

ส่วนรางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาชาย มีผู้เข้ารับรางวัล 5 คนเช่นกัน ได้แก่ นายสรวุฒ โภคัง จาก มศว ประสานมิตร กับผลงาน My Idol, นายณัฐวุฒิ ภัคดีผล จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงาน นิตานของพ่อ, นายคิวดล ทิมา จาก มศว ประสานมิตร ส่งผลงานชื่อชุด MEMOIR, นายนภดล สุขไชยศรี จาก มศว ประสานมิตร ในชื่อชุด ผลงาน King Who Sails with all Thais และปิดท้ายด้วยนิสิตจากร้ว มศว ประสานมิตร อีกเช่นเคยกับ นายสสิร์ ลีไพบูลย์ ที่ส่งผลงานชุด สนับพระองค์ทรงเลี้ยง มาเข้าชิงเป็นผลสำเร็จ.